

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

VIBHA – รูปแบบราคาอย่างนี้ ก็น่าสนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เอาจริงๆ ตอนนี่ คาดว่าหลายๆ ท่านก็เริ่มจะหัวงันใจมากขึ้นทุกที ดอกเบี้ยก็ขึ้น เหมือนจะจำเป็นต้องขึ้น เพื่อจะสกัดเงินเฟ้อ (ได้จริงหรือ) หรือว่า จะกลัวเงินทุนไหลออก เลยต้องขึ้นดอกเบี้ย... สรุปแล้ว ลืมคิดไปหรือเปล่าว่า เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ได้มาจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอแล้วที่กลัวว่าเงินทุนจะไหลออก เงินจากไหนที่ไหลออก เงินทุนที่เข้ามา มันก็อาจจะเข้าๆ ออกๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทน เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่เงินที่ลงทุนจริงๆ จังๆ ในระบบเศรษฐกิจโดยแท้จริง หรือยังงั้นนี่ ก็ลองๆ ให้น้ำหนักกันดูนะครับ... แต่อย่าลืมนะว่า เงินเฟ้อ ที่เกิดจาก ต้นทุนแพง ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจริง การขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจจะไม่ใช่แค่ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว หรือ ชะงักตัว แต่อาจจะถึงขั้น เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย เลยนี่สิ เรื่องใหญ่เลยนะ... ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยนะว่า ทำไมราคา น้ำมันถึงได้ถล่มลง ทำให้นักอุตสาหกรรม ถึงได้อ่อนตัวลง ราคาทองคำ ก็ยังมีแนวโน้มในทางถดถอย แค่ 3 อย่างนี้ก็อาจจะพอเดาๆ ทางได้เป็นนัยๆ ว่า การถดถอยของเศรษฐกิจ อาจจะเข้ามาแทนเงินเฟ้อ ก็ได้เลยเหมือนกัน ถ้าจะเป็นอย่างนี้ ต่อไปนี้ เราก็ต้องชั่งน้ำหนักกันหน่อยแล้วละนะว่า เราควรจะเลือกฝั่งไหน หรือ ควรจะอยู่ในหุ้นแบบไหน... ยังไงละ คิดไม่ออก เหนือเมฆก็เคยบอกแล้วว่า ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ก็ลองคิดถึงเรื่องจำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ก่อน เราจะเป็นต้องกินต้องใช้ ต้องป่วยต้องรักษา แล้วก็คิดเรื่องที่ซัดกับดอกเบี้ยมากที่สุดออกไป อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย... ก็เลยต้องตัดหุ้น ที่อยู่อาศัย ออกไปก่อนละสิเนี่ย

ดูตามเกม...

จากข้างต้นที่กล่าวมา ก็เป็นเกมเรื่องมอมมองทางพื้นฐาน หรือทางจิตวิทยา เสียมากกว่า แต่คอลัมน์นี้ เราจะว่ากันด้วยเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเพียงๆ ไว้ก่อน ดิก็เล่น ร้ายก็เลิก

แนวรับ : ... 2.76-2.72 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.70 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 2.88-2.90 แต่ถ้าเล่นรอบ มอง 3.20-3.40

Price Chart...(VIBHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น VIBHA... จากการขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว และมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาที่ระดับ MA25 นั้น การผ่านระดับ 2.70 ขึ้นมาได้ เราก็จะได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่มีแนวโน้มในเชิงบวก ขึ้นมาด้วยอีก นั้นแปลว่า โอกาสจะทำ New High ที่สูงกว่า 2.88 นั้น มีความเป็นไปได้ แม้ว่า จะมีการทดสอบ 2.88-2.90 แล้วเกิดอาการแกว่งๆ บ้าง จนทนแรงขายไม่ไหว การเก็บกำไรระยะสั้นๆ ก็อาจจะขายไปก่อนได้ แต่หากว่ายืน 2.88 ได้มันคง ก็ต้องตามน้ำเล่นรอบใหม่ และหวังได้ ที่ระดับ 3.20 ตามรูปแบบ Pattern หรือ ถ้ามองในภาพที่ใหญ่ๆ พื้นที่ 3.20-3.40 น่าจะขึ้นไปทดสอบได้ ทั้งนี้ ก็ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 2.70 ก่อนด้วยนะ